



Tim bẩm sinh là bệnh chủ yếu do nhiễm độc thai nghén, chiếm từ 6-8% số phụ nữ mang thai. Tim bẩm sinh phổ biến nhất xảy ra trong thập kỷ mang thai đầu tiên, thường xuất hiện ở những thai phụ có bệnh như bệnh tiểu đường, bệnh basedow, bệnh tiểu đường...

Biểu hiện của bệnh:

Bệnh có biểu hiện đặc trưng là tăng huyết áp, phù mắt, tay và ngón tay nhỏ xíu như chuột. Đau đầu, phù mắt, tay cẳng tay tim bẩm sinh rất dễ bị nhiễm trùng phổi do suy giảm miễn dịch. Nếu là phù mắt bình thường sẽ được điều trị để tuần hoàn máu tốt hơn nhưng nếu là mắt biểu hiện của tim bẩm sinh thì sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, đau đầu này cũng là tim bẩm sinh thường đi kèm với các biểu hiện khác như tăng huyết áp, ngón tay nhỏ xíu...

Tim bẩm sinh có thể khiến ngấm máu bệnh thận, gan, thận, chấy máu (máu chấy không cầm được hay có giết khi chấy n d); làm thai nhi chậm phát triển, suy thai, thậm chí chết trong tử cung.

Tim bẩm sinh có thể gây bệnh chủ yếu nghiêm trọng cho ngấm máu và thai nhi. Bệnh tim bẩm sinh, ngấm máu có nguy cơ bệnh thận, gan, thận, chấy máu (máu chấy không cầm được hay có giết khi chấy n d). Còn với thai nhi, sẽ làm thai nhi chậm phát triển, suy thai, thậm chí chết trong tử cung. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể dẫn đến bệnh chủ yếu rau bong non, phù phổi, xuất huyết não, rối loạn tâm thần cho mẹ hoặc tử vong.

Để phát hiện sớm tim bẩm sinh, tốt nhất là đi khám thai sớm. Trường hợp phát hiện tim bẩm sinh có thể điều trị tại nhà, ăn nhạt, nghỉ ngơi và ít vận động giúp máu qua thai nhi dễ dàng hơn. Khám thai hai lần một tuần để kiểm tra huyết áp, xét nghiệm nước tiểu và kiểm tra tình trạng phát triển của thai nhi. Nếu bệnh tim bẩm sinh nặng, phải chuyển ngay bệnh viện sinh thái nhi ra, ngay cả khi thai nhi còn non tháng để tránh nguy cơ bệnh chủ yếu và tử vong cho mẹ.

Có thể phát hiện sớm tim bẩm sinh qua các biểu hiện phù mắt, tay, chân, tăng cân nhỏ, kèm theo

các dấu hiệu u có năng như đau đầu, đau bụng, cao huyết áp, nhịp tim có khi u chột đầu...

Nếu phát hiện muộn các dấu hiệu u có triệu chứng thì bệnh có thể diễn tiến nặng trong lúc thai nghén gây nguy hiểm cho mẹ và bé, nghiêm trọng nhất có thể diễn tiến tử vong. Nhiễm trùng hệ thống sau khi sinh bệnh tại bệnh viện máu não hoặc làm tổn thương thần kinh gây bệnh thần kinh mãn tính hệ thống nguy hiểm.

Theo Bác sĩ Thu

Lan/<http://suckhoedoisong.vn/200939153956784p45c51/phet-hien-som-tien-san-giat.htm>